

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>๑. ด้านการวิจัย เกิดความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และเกิดความร่วมมือระดับกองทุนวิจัยเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธนิษฐ์ เจริญนนท์ ประธานอาวุโสกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายศุภชัย เจริญนนท์ ประธานกรรมการบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ลงนามความร่วมมือโครงการ Talent Mobility เกี่ยวกับการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมศึกษาวิจัย หรือใช้เวลาส่วนหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีทั้งด้านอาหาร การเกษตร การแปรรูปอาหาร การค้าปลีก และด้านรถยนต์ไฟฟ้า โดยเป็นบริษัท นำเข้ารถยนต์เอ็มจีและวางแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หากอาจารย์จะเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จะต้องไปทำงานหรือร่วมศึกษาอยู่ในภาคเอกชน</p> <p>๒. การพัฒนาสหกิจศึกษา (Co-operative Learning) ร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการตกลงความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ถือเป็นเรื่องที่ดี</p> <p>๓. ด้านการสนับสนุนทุน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จะสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในขณะเดียวกันกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมูลนิธิจะร่วมสมทบทุนในการทำวิจัยด้านพืชเป็นยาหรือการพัฒนาด้านสมุนไพรให้กลายเป็นยาตามหลักวิทยาศาสตร์ การลงทุนร่วมกันจะลงทุนในสัดส่วนที่เท่า ๆ กันหรือมูลนิธิลงทุนมากกว่า โดยมีเป้าหมายภายใน ๔ - ๕ ปี จะพัฒนาสมุนไพรให้เป็นยาที่สามารถขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้</p> <p>๔. การนำงบประมาณจากด้านอื่น ๆ มาสนับสนุนกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งได้มีการบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กำกับกิจการพลังงาน เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยจะร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการนำงบประมาณมาใช้ร่วมกัน ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากแหล่งพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการป้องกันดูแลผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบ</p> <p>๕. คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้มีการหารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยร่วมกัน จากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีค่า FTE ในการวิจัยเทียบกับการวิจัยเต็มเวลาเพียงร้อยละ ๐.๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์ที่ทำการวิจัยทั้งหมด ดังนั้นจึงขอให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้สำรวจอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่ามีสัดส่วนการทำงานด้านวิจัยหรือค่า FTE เท่าใด ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีเป้าหมายร่วมกันว่าภายใน ๔ ปีจะพัฒนาให้อาจารย์ที่ไม่ได้ทำการวิจัยซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ ๘๐ กลับมาทำงานวิจัย โดยจะแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) อาจารย์ใหม่ ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ด้านวิจัยเท่าที่ควร แต่ก็ได้เคยทำงานวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกมาแล้ว แต่ก็ถือว่าไม่มีศักยภาพในการที่จะแข่งขันขอทุนด้านการวิจัย แม้กระทั่งทุนในมหาวิทยาลัยที่ได้การสนับสนุน Fundamental Fund ๒) อาจารย์ที่มีภาระงานสอนจำนวนมาก ในอดีตมีนักศึกษาจำนวนมาก แต่เมื่อนักศึกษาลดลงภาระงานสอนของอาจารย์ก็ลดน้อยลงด้วย แต่การจะเริ่มกลับมาทำงานด้านวิจัยอาจจะดำเนินการได้ยาก คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จึงทำหน้าที่สนับสนุนอาจารย์กลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มที่ทำวิจัยอยู่นั้น มีอาจารย์จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งยังไม่สามารถทำงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม หรือนโยบายของประเทศต้องการได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควรมีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ที่มีอายุราชการนานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ตาม สภามหาวิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยตอบสนองโดยอาจจะชักชวนหรือมีกระบวนการให้อาจารย์เข้ามา Re-Skill ใหม่</p> <p>ในด้านการศึกษหลายสาขาวิชาถือเป็นศาสตร์ขั้นสูง (Advance Knowledge) เช่น สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน Algorithm ด้าน Optimization เป็นต้น ซึ่งมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ประเมินว่าคณาจารย์ที่ทำการสอนในมหาวิทยาลัยอยู่ขณะนี้อาจจะมีความรู้ไม่ถึงระดับศาสตร์ขั้นสูง กกอ.จึงจะเร่งทำแผนด้านนี้ ในส่วนของนายกสภามหาวิทยาลัยได้มีการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้มี</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>การลงทุนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ซึ่งมีคนให้ความสนใจจำนวนมาก มีการคัดเลือก ๑๕,๐๐๐ คน เข้ามารับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานแล้วมีการทดสอบ จากนั้นเข้าฝึกอบรมความรู้ขั้นสูงและทำการทดสอบ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้มาเข้าค่ายเรียนรู้จำนวน ๓๐๐ คน ในจำนวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยสมัครจำนวนน้อยมาก ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ไม่รับทราบข้อมูล พอมีการคัดเลือกเหลือจำนวน ๓๐๐ คน ปรากฏว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพียง ๒ คน แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ยังขาดความสนใจ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะทำงานเช่นเดิมไม่ได้ และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ กระบวนการด้าน AI เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ได้กำกับติดตามดูแลด้วย</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ สรุปได้ว่า</p> <p>คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ดำเนินการเลือกตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัดนี้การนับคะแนนการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ ๒. นายวุฒิ รัตนวิชัย ๓. นายโสภณ มูลทา ๔. นายจงศักดิ์ชัย สายพระราชภู่ ๕. นายคมกริช อ่อนประสงค์ <p>คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัดนี้ได้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีใช้ คณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๖๕ คือ นายอภินันท์ ภูมิแสง</p> <p>๒. อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วทานาม ผู้ช่วยอธิการบดี รายงานผล U-Multirank2022</p> <p>มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการประเมินจาก U-Multirank2022 ในระดับดีมาก (Grade A) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด จาก ๓ ใน ๕ ด้าน โดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ดี ที่สุดด้านการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning) และได้รับการ ประเมินในระดับดีมาก (Grade A – Very Good) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด จาก ๓ ใน ๕ ด้าน รายละเอียดในภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑) ด้าน Teaching and Learning ได้รับการประเมินในระดับดี มาก (Grade A – Very Good) ๔ ตัวชี้วัด และ ระดับดี (Grade B – Good) ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogically skilled teaching staff (A) - Digital education investment (A) - Graduating on time (bachelors) (A) - Graduating on time (masters) (A) - Outreach Programs (B) <p>๒) ด้าน Regional Engagement ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Grade A – Very Good) ๓ ตัวชี้วัด และ ระดับดี (Grade B – Good) ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachelor graduates working in the region (A) - Master graduates working in the region (A) - Student internships in the region (A) - Income from regional sources (B) <p>๓) ด้าน Knowledge Transfer ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Grade A-Very Good) ๑ ตัวชี้วัด และ ระดับดี (Grade B – Good) ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graduate companies (A) - Spin-offs (B) <p>๔) International Orientation ได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย (Grade D – Below average) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - International academic staff - Student mobility <p>๕) ด้าน Research ได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (Grade D – Below average) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - Research publications (absolute numbers) - Research publications (size-normalised) - External research income - Professional publications 	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>จากผลการประเมินในครั้งนี้นี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถูกจัดอันดับที่ดีที่สุด คือ ด้าน Teaching and Learning การจัดอันดับ อยู่ในระดับ Top Score อันดับ ๑ ของ ประเทศไทย จาก ๕๐ สถาบัน ในภาพรวม ๕ ด้าน อยู่ใน ระดับ Top Score อันดับ ๑๒ ของประเทศไทย จาก ๕๐ สถาบัน ซึ่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น จากเดิม ที่เคยได้รับการประเมินใน ระดับดีมาก ๕ ตัวชี้วัด ในปีนี้ ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ๘ ตัวชี้วัด เป็น การจัดอันดับในระดับดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในระดับสถาบัน และผลที่ สะท้อนของผลการดำเนินงานที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการสภา มหาวิทยาลัยนำเสนอกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๗ ปี สรุปลงได้ว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๗ ปี จำนวน ๒ วัน ในวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งในครั้งนี้นี้มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการ พัฒนาท้องถิ่นนำไทยพ้นวิกฤต” จากนั้นจะมีการเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัย และฝึกอบรมภูสิงห์ และในงานจะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร กิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง</p> <p>ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>๑) ให้มหาวิทยาลัยติดต่อสอบถามไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยเร็ว เนื่องจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ อาจจะได้ติดภารกิจในวันที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๒) หากสามารถปรับกิจกรรมได้ควรมีการจัดเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลังจากจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มาแล้ว ๖ ปี มหาวิทยาลัยได้อะไร ชุมชนได้อะไร โดยอาจจะจัดเป็นการเสวนาในหัวข้อ “มองหน้าแลหลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”</p> <p>๓) เนื่องจากในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ ๗ ปี มีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางมาร่วมงาน ดังนั้นควรจัดให้กิจกรรมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ ประจำชุดใหม่เข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๔) เนื่องจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ดังนั้นกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออาจให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. มหาวิทยาลัยได้นำเสนอวิดิทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓.๒ ประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒)</p> <p>๓.๔ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๓.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยออกประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒) เห็นชอบออกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. จัดทำประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอนางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป ประธานลงคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๐๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณานอมนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม : นอมนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๙ ราย ดังนี้</p> <p>๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๐ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน ๒ ราย สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๓ ราย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๔ ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๑ ราย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ <p>๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๘ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน ๑ ราย สาขาวิชาการบริหารสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรเทียบโอน) มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๕ ราย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๗ ราย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะ คือ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ ราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ ราย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๘ ราย สาขาวิชาการเมืองการปกครอง - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะ คือ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. ระดับประกาศนียบัตร จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๖ ราย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ ราย สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๒ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>***หมายเหตุ: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ๔.๑</p>	
	<p>๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี จำนวน ๓๐ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน ๒ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป จำนวน ๖ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๖ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน ๑ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้ให้ความเห็นชอบ คือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๓ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๗ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน ๑ ราย - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง จำนวน ๓ ราย <p>มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้ให้ความเห็นชอบ คือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p>
	<p>๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี และขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเล่มหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๔.๓.๑ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) กรณีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหม่ วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ รหัสวิชา AC-๐๑๓-๓๐๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	<p>ฝ่ายวิชาการ</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) กรณีปรับเปลี่ยน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก อาจารย์ ฌภัทรวรรณ ตรีฮาดร เป็น อาจารย์ธรรมรัตน์ บุญรอด โดยให้มีผลตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๒. อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) และ ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) กรณีปรับเปลี่ยน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก อาจารย์ธรรมรัตน์ บุญรอด เปลี่ยนเป็น อาจารย์ฌภัทรวรรณ ตรีฮาดร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๒. อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) และ ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๔.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</p> <p>๔.๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) กรณีปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้</p> <p>๑. รายวิชาเทคนิคการนำเสนอผลงาน</p> <p>๒. รายวิชาการจัดการงานวิชาชีพ</p> <p>โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) กรณีปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๓ รายวิชา ดังนี้</p> <p>๑. รายวิชาโครงการ ๑</p> <p>๒. รายวิชาเทคนิคการนำเสนอผลงาน</p> <p>๓. รายวิชาการจัดการงานวิชาชีพ</p> <p>โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ																				
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรในเล่ม มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)	มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรในเล่ม มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่ครุสภาให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒. ปรับคำอธิบายรายวิชา ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก โดยนำผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เพิ่มเป็นคำอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 	ฝ่ายวิชาการ																				
	๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)	มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) กรณี เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ ราย ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. จาก อาจารย์รัชชชัย เคหะบาล เป็น อาจารย์อ้อต โนนกระยอม ๒. จาก อาจารย์ธิดิพัทธ์ บุญปก เป็น อาจารย์สุชานาล สิงหาปัด โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 	ฝ่ายวิชาการ																				
	๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖)	มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ฝ่ายวิชาการ																				
	๔.๙ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม : แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">๑) นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ</td> <td style="width: 40%;">ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย)</td> </tr> <tr> <td>๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓) นายกนก สิริเพ็ญโสภาก</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔) นายมนชาย ภูวรกิจ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวีวิชญ์ เพชรจุล</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗) จำสับตรีโกสินทร์ อุตโสภณ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๘) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรพัตธนันท์ ศรีสูงเนิน</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๙) นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง</td> <td>กรรมการและเลขานุการ</td> </tr> </table>	๑) นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ	ประธานกรรมการ	(รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย)		๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์	กรรมการ	๓) นายกนก สิริเพ็ญโสภาก	กรรมการ	๔) นายมนชาย ภูวรกิจ	กรรมการ	๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวีวิชญ์ เพชรจุล	กรรมการ	๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม	กรรมการ	๗) จำสับตรีโกสินทร์ อุตโสภณ	กรรมการ	๘) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรพัตธนันท์ ศรีสูงเนิน	กรรมการ	๙) นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง	กรรมการและเลขานุการ	ฝ่ายบริหาร
๑) นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ	ประธานกรรมการ																						
(รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย)																							
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์	กรรมการ																						
๓) นายกนก สิริเพ็ญโสภาก	กรรมการ																						
๔) นายมนชาย ภูวรกิจ	กรรมการ																						
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวีวิชญ์ เพชรจุล	กรรมการ																						
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม	กรรมการ																						
๗) จำสับตรีโกสินทร์ อุตโสภณ	กรรมการ																						
๘) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรพัตธนันท์ ศรีสูงเนิน	กรรมการ																						
๙) นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง	กรรมการและเลขานุการ																						
	๔.๑๐ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕	มติที่ประชุม : ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒. ให้ฝ่ายบริหารแจ้งผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ	ฝ่ายนโยบายและวางแผน																				

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. ให้ฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการดำเนินงานต่อไป</p>	
	<p>๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้</p> <p>๑) แต่งตั้งให้ นางสาวณภัทร สร้อยจิต ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (๖๑๑๐) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒) แต่งตั้งให้ นางสาวชรินญา พิมพ์สอน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (๔๑๐๔) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓) แต่งตั้งให้ นายธรรมบุญ ปัญญาทิพย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๘๐๖) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๔) แต่งตั้งให้ นายกิตติธันต์ ญาณพิสิษฐ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาไทยศึกษา (๗๓๐๑) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕) แต่งตั้งให้ นางจุฑามาศ เจียมสาธิต พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๑๑๐๕) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. กรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ย้อนหลังไป ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ย้อนหลังไป ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าประจำตำแหน่งทางวิชาการ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามบัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่เสนอต่อสำนักงบประมาณ</p>	<p>ฝ่ายบริหาร/งาน บริหารงานบุคคล</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ การจ่ายค่าตอบแทน ๑.๕, ๑.๗</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้สอบถามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ๑.๕, ๑.๗</p> <p>มติที่ประชุม : มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ๑.๕, ๑.๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	ฝ่ายบริหาร
	<p>๕.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕</p>	<p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย